

— Riêng Bộ Lao động làm nhiệm vụ tổng hợp, có trách nhiệm cùng Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và các Bộ nghiên cứu xây dựng kế hoạch bổ túc và đào tạo công nhân, xây dựng các chính sách, quy định các chế độ phụ cấp, góp ý kiến hướng dẫn trong việc chiêu sinh, tham góp ý kiến về chương trình, nội dung, thi giờ giảng dạy; theo dõi kiểm tra đơn đốc, giúp đỡ các ngành thực hiện đúng chủ trương đường lối của Chính phủ, tổ chức trao đổi kinh nghiệm về bổ túc và đào tạo công nhân; cùng với Tổng liên đoàn Lao động Việt-nam và các đoàn thể quần chúng; động viên phong trào học tập nghề nghiệp trong công nhân.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Bộ quy định trách nhiệm cho các Ủy ban Hành chính giúp Bộ làm những nhiệm vụ dưới đây:

1) Tham gia ý kiến với các xí nghiệp, công trường và các ngành thuộc địa phương xây dựng kế hoạch bổ túc và đào tạo thợ.

2) Theo dõi, đơn đốc, kiểm tra, góp ý kiến với các nhà máy, công trường, xí nghiệp, hầm mỏ và các trường lớp đào tạo công nhân tại địa phương, thực hiện công tác bổ túc nghề nghiệp và đào tạo thợ mới theo đúng đường lối chủ trương chính sách chỉ tiêu kế hoạch và các chế độ của Chính phủ đã ban hành.

3) Tổ chức việc trao đổi kinh nghiệm và rút kinh nghiệm giữa các xí nghiệp, công trường với nhau về chương trình và phương pháp giảng dạy, về kế hoạch kèm cặp diu dất thợ kém, về kế hoạch tổ chức và lãnh đạo các lớp bổ túc nghề nghiệp tại chức và các trường lớp của các Bộ, các ngành mở tại địa phương.

4) Phối hợp với Công đoàn các cấp và các đoàn thể quần chúng ở địa phương như thanh niên, phụ nữ để động viên công nhân tham gia học tập bổ túc nghề nghiệp.

5) Tham gia vào các Hội đồng tuyển sinh và Hội đồng chấm thi tốt nghiệp của các trường lớp đào tạo thợ trong địa phương.

6) Góp ý kiến với các xí nghiệp công trường giải quyết những khó khăn trở ngại trong khi tiến hành thực hiện công tác bổ túc nghề nghiệp cho công nhân và đào tạo thợ mới.

Về tổ chức và bộ máy, các Ủy ban sẽ sử dụng cơ quan Lao động địa phương đảm nhiệm. Song để cơ quan Lao động giúp Ủy ban thực hiện được những nhiệm vụ trên, các Ủy ban cần bố trí cán bộ cho các cơ quan Lao động để có người chuyên trách, nhất là ở những địa phương có nhiều xí nghiệp, công trường hoặc tập trung đông công nhân như Hà nội, Hải phòng, Hồng quang thì tối thiểu cần phải có một cán bộ; đối với các tỉnh khác thì hiện nay có thể bố trí cán bộ bán chuyên trách.

Riêng đối với Khu Tự trị Việt bắc do tinh chất nhiệm vụ của Khu và để chuẩn bị lực lượng dự trữ sau này, nên cũng cần thiết phải có một cán bộ chuyên trách.

Đối với những cán bộ chuyên trách công tác bổ túc nghề nghiệp cho công nhân và đào tạo thợ mới, Bộ lưu ý các Ủy ban cần cử cán bộ có am hiểu phần nào về kỹ thuật công nghiệp, tốt nhất là những cán bộ đã từng ở xí nghiệp có nghề chuyên môn.

Tiếp được thông tư này, Bộ yêu cầu các Ủy ban phổ biến cho các ngành chung quanh liên quan biết và hướng dẫn cơ quan Lao động địa phương tiến hành gấp, nhất là việc cử người chuyên trách, để kịp tham dự cuộc họp sắp tới bàn về kế hoạch tiến hành cụ thể chủ trương đào tạo thợ, đồng thời để bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác bổ túc và đào tạo thợ của các địa phương.

Sau cùng, Bộ lưu ý các Ủy ban hàng tháng hàng quý báo cáo cho Bộ biết tình hình và kết quả công tác bổ túc và đào tạo thợ để Bộ kịp thời uốn nắn những thiếu sót và lệch lạc.

Hà nội, ngày 23 tháng 6 năm 1958

Bộ trưởng Bộ Lao động  
NGUYỄN VĂN TẠO

BỘ Y TẾ

**THÔNG TƯ số: 3.099 - BYT/CE ngày 8-5-1958 về việc giới thiệu bệnh nhân đi bệnh viện, bệnh xá.**

BỘ Y TẾ

Kính gửi: Ủy ban Hành chính khu, tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của Ủy ban Hành chính tỉnh Hà đông về vấn đề thu viện phí theo thực chi, thì việc giới thiệu bệnh nhân của các xã đến nay còn nhiều thiếu sót:

1) Nhiều bệnh nhân tự động đến bệnh viện xin điều trị mà không xin giấy chứng nhận của Ủy ban Hành chính xã, làm trở ngại cho việc thanh toán viện phí của bệnh viện không biết thuộc về loại nào cho hợp lý. Do đó, bệnh viện phải giải thích nhiều lần bệnh nhân mới thông.

2) Việc giới thiệu bệnh nhân của trường thôn và Ủy ban Hành chính xã chưa được chặt chẽ, còn hiện tượng cảm tình, nể nang, qua loa không đúng theo quy định của Ủy ban Hành chính tỉnh. Do đó mà quỹ cứu tế xã hội phải chi nhiều cho loại C (bệnh nhân nghèo).

09668909

www.ThuVietRapLuan.com  
Tel: +84-8-3845 6684 \*  
LanSoft



3) Có cơ quan nhận được thông tư của Ủy ban Hành chính tỉnh, không thi hành đúng thể thức giấy giới thiệu, và còn thanh toán viện phí chậm trễ.

Qua các tình trạng trên, Bộ đề nghị Ủy ban nhắc nhở các cấp thi hành như sau:

1) Chủ trương thu viện phí theo thực chi rất thiết thực đến quyền lợi của nhân dân, cần được phổ biến sâu rộng trong các cấp có trách nhiệm và trong nhân dân. Nhân dân có hiểu biết, lúc muốn đi bệnh viện mới biết mà xin giấy giới thiệu đúng đắn. Các Ủy ban Hành chính xã cần thấy trách nhiệm của mình đối với ngân sách quốc gia, cấp phụ trách cần có tổ chức kiểm tra và hướng dẫn thường xuyên đối với các cấp chấp hành.

2) Các cơ quan, các ngành cần thấy rõ nhiệm vụ của mình trong việc chấp hành chủ trương, góp phần xây dựng chính sách, tránh cục bộ, qua loa làm trở ngại cho việc tiến hành công tác của các bệnh viện, cụ thể cần chấp hành đúng thể thức giới thiệu bệnh nhân và thanh toán viện phí kịp thời. Cơ quan y tế tài chính cần phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết việc thu viện phí đúng theo tinh thần thông tư liên bộ số 49 ngày 14-11-1957.

Hà nội, ngày 8 tháng 5 năm 1958

T.L. Bộ trưởng Bộ Y tế  
Giám đốc Vụ chữa bệnh  
B.S. NGUYỄN VĂN TÍN

**THÔNG TƯ số 542 — YT/TT ngày 29-5-1958 về việc tuyển sinh y tá, dược tá, nữ hộ sinh lâu năm đi học bổ túc lên y sĩ, dược sĩ trung cấp.**

Kính gửi: Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh, thành phố Hà nội, Hải phòng, các Khu, Sở, Ty Y tế các cơ quan, đơn vị trực thuộc và kể cận Bộ.

Để thực hiện kế hoạch của Nhà nước năm 1958 và chủ trương đào tạo cán bộ chuyên môn đã công tác lâu năm trong ngành. Bộ Y tế chủ trương sẽ lấy một số y tá, dược tá, nữ hộ sinh có thành tích công tác trong kháng chiến để đào tạo lên y, dược sĩ trung cấp. Lớp học khai giảng vào đầu tháng 9 năm 1958.

Số lượng học sinh:

Y tá, nữ hộ sinh: 200 người

Dược tá: 30 người

Thời gian học:

## I. — ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

### A — HƯỚNG TUYỂN SINH:

Là y tá, dược tá, nữ hộ sinh công tác trong kháng chiến lâu năm của ngành Dân y, có nhiều thành tích công tác. (Đối với anh chị em bên Quân y Bộ không tuyển sinh đi học khóa này: vì bên Quân y đã có hệ thống đào tạo và bổ túc riêng).

### B — TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH:

1) Công tác phải tích cực đều, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, tư cách đạo đức tốt. Trong quá trình công tác ý thức tổ chức và kỷ luật, lập trường tư tưởng phải biểu hiện tốt không phạm phải những sai lầm khuyết điểm nghiêm trọng.

2) Phải là y tá, dược tá, nữ hộ sinh tốt nghiệp chính thức từ năm 1950 trở về trước và liên tục công tác trong biên chế của Nhà nước từ ngày tốt nghiệp đến nay.

3) Trình độ văn hóa: Phải học hết chương trình lớp 5 phổ thông hoặc các lớp bổ túc văn hóa cho cán bộ buổi tối (có chứng nhận của lớp học)

4) Tuổi cao nhất là 40 tuổi.

5) Sức khỏe: phải có đầy đủ sức khỏe để theo học, không mắc những bệnh kinh niên, truyền nhiễm: lao, phổi, bệnh thần kinh, hen (suyễn) không bị đau tim, đau dạ dày nặng, không có thai nghén.

## II. — NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

Tất cả anh chị em y tá, dược tá, nữ hộ sinh được các cơ quan đơn vị cử đi học đều phải theo những nguyên tắc chung dưới đây:

1) Phải sát hạch văn hóa theo chương trình lớp 5 phổ thông, nếu ai thi đỗ thì ở lại học văn hóa lớp 6, 7 rồi học chuyên môn. Những anh chị em có trình độ văn hóa lớp 7 thì thi lớp 7, nếu đỗ thì học chuyên môn ngay với anh chị em khóa 4, nếu trượt thì thi lại với lớp 5. (Trong số anh em thi đỗ lớp 7 nếu ít thì học ngay chuyên môn với khóa 4, nếu thi đỗ nhiều, khả năng của khóa 4 không nhận được hết thì Bộ sẽ chọn một số y tá lâu năm hơn, đỗ điểm cao hơn cho học với khóa 4 trước, còn một số học chuyên môn trong thời gian chờ đợi thì trở về cơ quan cũ công tác).

Tất cả anh chị em thi văn hóa lớp 5 bị trượt thì trở về cơ quan cũ tiếp tục công tác.

Các môn thi:

— Lớp 5: Toán, Văn, Vạn vật (cơ thể học).

— Lớp 7: Toán, Văn, Vạn vật và Lý, Hóa.

2) Những anh chị em đủ tiêu chuẩn được cử đi học đều phải có đầy đủ những giấy tờ cần thiết sau đây: